

**THÔNG TIN KHOA HỌC**

**LỄ BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ  
CHUYÊN NGÀNH TÔN GIÁO HỌC  
VỀ ĐỀ TÀI DÒNG TU NỮ CÔNG GIÁO**

Ngày 25 tháng 12 năm 2008, cơ sở đào tạo Viện Nghiên cứu Tôn giáo, thuộc Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, đã tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Nhà nước chuyên ngành Tôn giáo học cho nghiên cứu sinh Đinh Thị Xuân Trang với đề tài *Dòng tu nữ Công giáo ở Giáo phận Xuân Lộc trong giai đoạn hiện nay*.

Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp Nhà nước do PGS.TS. Ngô Hữu Thảo, Viện Nghiên cứu Tôn giáo và Tín ngưỡng, thuộc Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, làm Chủ tịch; GS.TS. Nguyễn Hùng Hậu, Viện Triết học, thuộc Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, làm Phản biện 1; PGS.TS. Phạm Văn Đức, Viện Triết học, thuộc Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, làm Phản biện 2; TS. Nguyễn Thanh Xuân, Ban Tôn giáo Chính phủ, làm Phản biện 3.

Luận án của nghiên cứu sinh Đinh Thị Xuân Trang do PGS.TS. Nguyễn Hồng Dương, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tôn giáo, làm người hướng dẫn 1; GS.TS. Đỗ Quang Hưng, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tôn giáo, làm người hướng dẫn 2.

Sau khi nghe nghiên cứu sinh Đinh Thị Xuân Trang trình bày tóm tắt luận án, nhận xét của các thành viên trong Hội đồng, nghiên cứu sinh trả lời các câu hỏi, Hội đồng đã thảo luận và thống nhất một số ý kiến đánh giá sau đây:

Việc nghiên cứu sinh Đinh Thị Xuân Trang chọn *Dòng tu nữ Công giáo ở Giáo phận Xuân Lộc trong giai đoạn hiện nay*

làm đề tài luận án tiến sĩ Triết học, chuyên ngành Tôn giáo học có ý nghĩa cả về phương diện khoa học lẫn phương diện thực tiễn. Sự nghiên cứu này giúp chúng ta hiểu rõ hơn về vị trí và vai trò, về cơ cấu tổ chức và hình thức hoạt động của một loại hình tổ chức đặc thù của đạo Công giáo vốn từ trước đến nay vẫn được xem là bí ẩn, từ đó góp thêm luận cứ xác đáng cho việc đề ra những giải pháp phù hợp về công tác tôn giáo của hệ thống chính trị đối với dòng tu nữ.

Luận án đã giới thiệu tổng quan về dòng tu nữ Công giáo, về đời sống tu trì và hoạt động tông đồ của các dòng tu nữ ở Giáo phận Xuân Lộc hiện nay, trong đó chú trọng làm rõ những nội dung hoạt động theo tinh thần canh tân của Công đồng Vatican II nhằm thích nghi với điều kiện xã hội mới.

Luận án đã nêu và phân tích một số vấn đề đặt ra hiện nay đối với các dòng tu nữ ở Giáo phận Xuân Lộc cả từ phía Giáo hội Công giáo lẫn từ phía Nhà nước Việt Nam.

Từ nghiên cứu cụ thể, luận án đã dự báo xu hướng vận động của các dòng tu nữ Công giáo ở Giáo phận Xuân Lộc trong thời gian tới; đề ra các giải pháp cụ thể, toàn diện, đồng bộ và khả thi đối với công tác tôn giáo của hệ thống chính trị về dòng tu nữ Công giáo ở Giáo phận Xuân Lộc nói riêng, cả nước nói chung.

Một số nhận xét đề nghị, để tăng thêm chất lượng nghiên cứu, luận án cần mở rộng so sánh thêm với dòng tu nữ Công giáo ở các giáo phận khác trong cả nước.

Sau hơn 3 giờ làm việc khoa học và nghiêm túc, Hội đồng đã bỏ phiếu thông qua luận án với 100% số phiếu tán thành, trong đó có 4/7 phiếu xếp loại xuất sắc, đề nghị công nhận học vị tiến sĩ Triết học, chuyên ngành Tôn giáo học cho nghiên cứu sinh Đinh Thị Xuân Trang.

PV.